

BẢN TIN CHÀO CỜ TUẦN 4

Sáng nay, ngày 26/9/2022 trong tiết trời mát mẻ của buổi sáng mùa thu với không khí vui tươi và phấn khởi, thầy và trò trường Tiểu học Ngọc Lâm cùng nhau tham dự lễ chào cờ đầu tuần.

Khi tiếng trống tập trung vang lên, các bạn học sinh toàn trường nhanh chóng xếp hàng ngay ngắn, ổn định hàng ngũ và điều chỉnh tư thế đứng thật nghiêm trang tại sân trường. Nghe cô TPT hô vang: Nghiêm! Chào cờ! Chào!, sau tiếng trống Đội chào cờ rộn rã, các bạn học sinh cùng hát vang bài hát Quốc ca và Đội ca với giọng hát trong trẻo, ngập tràn tình yêu và lòng tự hào với Tổ quốc Việt Nam anh hùng, với mái trường mến yêu.

Nhằm cập nhật kiến thức, kỹ năng trong công tác phòng chống dịch bệnh, phát huy sự chủ động của cộng đồng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sức khỏe trong việc phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Với thông điệp "*Không có lăng quăng, không có bọ gậy không có sốt xuất huyết*", cô giáo Cô Lê Ngọc Mai – giáo viên kiêm TPT đã thông tin về tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trong thời gian qua, cô Tổng phụ trách tiếp tục hướng dẫn các bạn học sinh cách phòng tránh bệnh sốt xuất huyết. Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gây thành dịch do virus dengue gây ra. Bệnh lây lan do muỗi vằn đốt người bệnh nhiễm virus sau đó truyền bệnh cho người lành qua vết đốt. Ở Việt Nam, bệnh xảy ra ở hầu hết các tỉnh, xảy ra quanh năm nhưng thường bùng phát thành dịch vào mùa mưa. Các biện pháp phòng tránh sốt xuất huyết thường được áp dụng, đó là:

5 biện pháp loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, diệt bọ gậy, lăng quăng

Đậy kín các chum, lu, vại... chứa nước không để muỗi đẻ trứng.

Thả cá vào tất cả các vật chứa nước trong nhà để ăn bọ gậy.

Cọ rửa, thay nước các đồ dùng chứa nước (lu, chum, bể...) 1 tuần 1 lần.

Bỏ muối vào chén nước kê chân chạn, giường, tủ cho cát ẩm vào lọ hoa.

Thu gom đồ phế thải quanh nhà như chai lọ vỡ, vỏ dừa, lốp xe...Lật úp các vật thải có chứa nước.

5 biện pháp phòng tránh muỗi đốt:

Mặc áo quần dài tay.

Khi ngủ cần ngủ trong mùng kể cả ban ngày.

Cho người bệnh nằm trong màn tránh muỗi đốt.

Dùng rèm, màn tẩm hóa chất diệt muỗi che cửa hạn chế và diệt muỗi.

Diệt muỗi bằng hóa chất như phun thuốc, tấm màn, tháp hương muỗi, dùng bình xịt diệt muỗi, bôi kem chống muỗi chích...

Tiếp theo chương trình, rất nhiều câu hỏi giao lưu được cô Tổng phụ trách đặt ra cho các bạn học sinh. Bạn nào cũng hào hứng, sôi nổi thảo luận, nhiều câu trả lời đầy đủ, chính xác từ phía các bạn học sinh cho thấy sự quan tâm của các bạn trong hoạt động phòng chống dịch bệnh nói chung và phòng chống dịch bệnh SXH nói riêng.

Buổi tuyên truyền đã đem lại hiệu ứng tích cực cho tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường. Mong rằng mỗi em học sinh sẽ là một tuyên truyền viên tích cực trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh vì sức khỏe của bản thân và của cộng đồng.

Sau buổi tuyên truyền dưới sân trường, tại các lớp học, các cô giáo sẽ tiếp tục triển khai tuyên truyền kết hợp với video, những slide hình ảnh minh họa thực tế giúp tất cả các bạn học sinh một lần nữa hiểu rõ về nguyên nhân, tác hại, các biểu hiện và cách phòng chống bệnh sốt xuất huyết.

Buổi sáng đầu tuần thứ hai của thầy và trò trường Tiểu học Ngọc Lâm đã kết thúc trong không khí vui tươi, ý nghĩa và đầy bổ ích. Xin chúc Thầy – Cô có một tuần làm việc hiệu quả; các bạn học sinh có một tuần học tập hăng say. Xin hẹn gặp các bạn ở giờ chào cờ tiếp theo!

Một số hình ảnh về hoạt động trong buổi học đầu tiên của tuần 4











